



HƯỚNG DẪN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SỬ
DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

STT	NỘI DUNG	SỐ LƯỢNG	YÊU CẦU
1	Phiếu đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ sử dụng ngân sách nhà nước (Mẫu số 5).	01	<ul style="list-style-type: none">- Có chữ ký của chủ nhiệm nhiệm vụ và một của cơ quan chủ trì.- Điền đúng thông tin cấp của đề tài (cấp Tỉnh đối với đề tài ký hợp đồng với Sở KH-CN TP.HCM.)- Ghi rõ cơ quan chủ quản của tổ chức chủ trì. Đối với các trường Đại học là Bộ giáo dục và Đào tạo, đối với các trường thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM là Đại học Quốc gia, đối với các đơn vị khác ghi rõ cấp trên cao nhất là Bộ/ Sở/ Ngành hoặc UBND tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương.
2	Bản in báo cáo tổng hợp sau nghiệm thu chính thức	02	<ul style="list-style-type: none">- Đóng bìa cứng gáy vuông. Phông chữ tiếng Việt Unicode (Time New Roman).- Trang bìa lót có xác nhận của cơ quan chủ trì.
			<ul style="list-style-type: none">- Chép trong 02 đĩa CD. Nội dung trình bày như

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP.HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH



3	Bản điện tử báo cáo tổng hợp sau nghiệm thu. (Lưu trong đĩa CD)	02	bản giấy. Không tách riêng các nội dung như, trang bìa, lời nói đầu, các chương phần... - Không đặt mật khẩu CD.
4	Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ	02	- Chép chung trong 02 đĩa CD ở mục số (3).
5	Biên bản họp Hội đồng nghiệm thu chính thức kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, văn bản xác nhận về sự thỏa thuận của các tác giả về việc sắp xếp thứ tự tên trong danh sách tác giả thực hiện nhiệm vụ (nếu có), Đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (nếu có) kèm theo bản chính để đối chiếu khi giao nộp;	01	- Bản photo kèm bản gốc để đối chiếu.
6	Mẫu số 8 phiếu mô tả công nghệ	01	- Chỉ áp dụng với nhiệm vụ khoa học và công nghệ mà sản phẩm bao gồm quy trình công nghệ.

Thông tin liên hệ:

Nguyễn Lệ Thủy. (Phòng 601)

Trung tâm Thông tin KH&CN TP.HCM

79 Trương Định, P.Bến Thành, Q1.

ĐT: 0977. 645. 507; ĐT: 3829. 7040 (302)

Email: thuynguyen@cesti.gov.vn; thuynguyen.10388@gmail.com